

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 15 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 15 năm 2017.

**1. Hệ sinh thái Fintech của Việt Nam: Tiềm năng và thách thức/** Nghiêm Thanh Sơn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 14 – 17

**Tóm tắt:** Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể (bao gồm cơ quan quản lý, các định chế tài chính, công ty Fintech và các doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, hạ tầng tài chính, viễn thông...). Lĩnh vực Fintech ở Việt Nam còn khá mới mẻ dù các công ty trung gian thanh toán đã xuất hiện vào năm 2008 (tính đến 28/4/2017, có 21 tổ chức trung gian thanh toán được cấp phép tại Việt Nam).

**Từ khóa:** Fintech; Công nghệ thông tin; Thương mại điện tử

**2. Định hướng tiếp cận, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 của ngân hàng Việt Nam/** Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 18 – 21

**Tóm tắt:** Không có công nghệ hay sự đột phá nào nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Vì vậy cần biết tận dụng cơ hội và sức mạnh sẵn có để hội nhập thành công với tiến trình CMCN 4.0 trên phạm vi toàn cầu. Để làm được điều này, Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng cần xây dựng một tầm nhìn toàn diện và tư duy chiến lược về những tác động của CMCN 4.0 tới toàn bộ nền kinh tế, tạo nền tảng cho việc định hình lại môi trường kinh tế, xã hội.

**Từ khóa:** Cách mạng công nghiệp 4.0; Ngành ngân hàng; Chính sách tiền tệ

**3. 5 nội dung cần triển khai để phát triển Fintech/** Ngọc Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 22 – 25

**Tóm tắt:** Để triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều có những cách tiếp cận khác nhau trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về lĩnh vực Fintech của Ngân hàng Nhà nước.

**Từ khóa:** Fintech; Công nghệ tài chính; Ngân hàng

**4. Xu hướng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng/** Đặng Công Thúc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 26 – 28

**Tóm tắt:** Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, với việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ và giao dịch tài chính. Vì vậy, thuật ngữ công nghệ tài chính (Fintech) được nhắc đến thường xuyên hơn, được đề cập ở phạm vi rộng lớn hơn.

**Từ khóa:** Fintech; Công nghệ tài chính; Ngân hàng

**5. Phát triển của Fintech tại một số quốc gia châu Á/** Phạm Xuân Sơn, Nguyễn Thị Minh Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 29 – 32

**Tóm tắt:** Sự phát triển của Fintech đang có xu hướng bùng nổ tại khu vực châu Á, đặc biệt tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông. Nghiên cứu của Accenture cho thấy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016 các công ty và nhà đầu tư đã rót tổng cộng 10,5 tỉ USD vào Fintech tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cao hơn khoảng 2 tỉ USD so với cả châu Âu và Mỹ cộng lại. Phần lớn số tiền này đã được rót vào Trung Quốc đại lục.

**Từ khóa:** Fintech; Công nghệ tài chính; Trung Quốc; Châu Á

**6. Blockchain - Công nghệ cho tương lai và ứng dụng trong ngành ngân hàng/** Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 33 – 35

**Tóm tắt:** Công nghệ Blockchain được sinh ra nhằm giải quyết một phần những vấn đề còn tồn tại trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin như vấn đề về bảo mật, tốc độ giao dịch, tính minh bạch,... nhờ những đặc tính riêng có của nó. Đặc tính quan trọng đầu tiên đó là tính đồng sở hữu.

**Từ khóa:** Công nghệ Blockchain; Công nghệ thông tin; Ngân hàng

**7. Thanh toán qua điện thoại di động những vấn đề đặt ra/** Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2017 .- Tr. 36 – 39

**Tóm tắt:** Những nước phát triển rộng rãi thanh toán qua điện thoại di động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Kenya đều có một điểm chung là nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động có quan hệ liên kết với một ngân hàng lớn để cung cấp dịch vụ thanh toán. So với các ngân hàng, các công ty viễn thông có rất nhiều lợi thế.

**Từ khóa:** Thanh toán qua điện thoại di động; Ngân hàng; Dịch vụ thanh toán

**Trung tâm Thông tin Thư viện**